

Thương hiệu cà phê đặc sản có mặt tại Phố cổ Hội An

15:10 21/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

XLIII Coffee là cái tên quen thuộc trong cộng đồng những người yêu cà phê, đam mê theo đuổi hương vị mới mẻ. Không chỉ ở Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, XLIII Coffee nay xuất hiện tại Hội An với một phong cách nổi bật giữa Hội An cổ kính và hương vị cà phê đặc biệt.

XLIII Coffee, tiền thân là 43 Factory Coffee Roaster, nổi bật trên thị trường cà phê với những tách cà phê nâu nhẹ, trong vắt có sự chua thanh, chuyển tải nguyên bản hương vị cà phê của vùng trồng.



Thông tin cà phê được minh bạch trên tag cà phê_Ảnh: PV.

Được biết, XLIII Coffee luôn cập nhật các lô cà phê chất lượng mang tầng hương mới lạ từ các nông trại đạo đức, bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Không chỉ đạt điểm số SCA cao hay được vinh danh tại các cuộc thi quốc tế chuyên nghiệp, cà phê tại XLIII Coffee còn

đóng góp giá trị vào sự phát triển chung của toàn ngành. Mỗi hạt cà phê mang trong mình các tầng hương rất riêng, phản ánh đặc trưng của vùng trồng. Qua từng nốt hương được truyền tải đầy đủ trong mỗi tách cà phê, khách hàng có thể cảm nhận địa hình nông trại nơi nuôi dưỡng nó.



Không gian làm nổi bật trải nghiệm của khách hàng_Ảnh: PV.

Tuy được xây dựng ở Hội An nhưng XLIII Coffee Hội An không mang vẻ cổ điển mà vẫn giữ nét hiện đại với phong cách minimalist và không gian làm việc đặc trưng. Với diện tích rộng rãi bên trong khu phức hợp resort, quán mang đến không gian đơn giản mà sang trọng với hai màu đen - trắng đối lập.

Quán không sử dụng nhiều điểm trang trí họa tiết mà ưu tiên tập trung vào trải nghiệm người dùng. XLIII Coffee Hội An mang đến địa điểm thưởng thức cà phê đặc sản đầy sắc xanh của cây lá cùng ánh sáng tự nhiên như đang đứng tại nông trại xanh tươi. Bàn ghế, thiết bị pha chế thuần một màu đen tuyền vô cùng nổi bật trên nền trắng tinh khôi tạo cảm giác như đang ngắm nhìn các hình khối nổi. Nhờ đó, khách hàng có thể thư giãn tận hưởng, và tập trung hoàn toàn vào cà phê cũng như công việc cá nhân, bản thân mình.



Toàn cảnh không gian_Ảnh: PV.

Trong lần ra mắt này, XLIII Coffee Hội An mang đến cho khách hàng nhiều lô cà phê quý như Las Margaritas #0333 thuộc giống Gesha đất đỏ; Chaka #094 được lai tạo từ Gesha 1931, Gori Gesha và Illubabor Forest; Finca Solledad Sydra thuộc giống Sydra;...

Tại Hội An, XLIII Coffee nằm ngay mặt đường 326 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, Hội An, Quảng Nam, là điểm đến để các tín đồ cà phê giao lưu, trải nghiệm bản đồ hương vị phong phú.

Khánh Trinh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/thuong-hieu-ca-phe-dac-san-co-mat-tai-pho-co-hoi-an>